

ฉบับที่ ๒๖  
ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖



ถึง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่  
และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๗๑๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เนื่องจากขณะนี้ระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประสานและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองในเขตจังหวัด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด จึงให้ดำเนินการประสานแผนโดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามนัยหนังสือที่อ้างถึงข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๘๙, ๐ ๗๕๖๒ ๒๔๓๗

W

๒๙ มี.ค. ๒๕๕๙

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่  
เลขที่ ๖๐๙  
วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๙  
เวลา



ที่ มท ๐๘๑๐.๒/๖๒

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๗๑๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากขณะนี้ระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประสานและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองในเขตจังหวัด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด จึงให้ท่านดำเนินการประสานแผนโดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหนังสือที่อ้างถึงข้างต้น พร้อมทั้งแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๒๒๕๓-๔๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๒-๔  
โทรสาร ๐-๒๒๕๓-๒๒๓๐

# ด่วนที่สุด

ที่มท 0810.2/ว 712



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอิษฎางค์ กทม. 10200

1 มีนาคม 2549

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2550-2552) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  
2. ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ  
3. รูปแบบเค้าโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
4. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2550-2552)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 18 กำหนดว่า แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจำปี และข้อ 6 การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับระเบียบ ว่าด้วยการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เนื่องจากขณะนี้ระเบียบ ว่าด้วยการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ระหว่างการพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2550-2552) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2549 ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประสานและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ในเขตจังหวัด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2550-2552) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1. เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ในการประสานการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2550-2552) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ดังนี้

1) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีรายละเอียดคณะกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และจัดส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการต่อไป

2) คณะกรรมการ...

2) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ

ให้นายอำเภอแต่งตั้ง โดยประธานกรรมการให้มาจากการคัดเลือกกันเองของผู้บริหารท้องถิ่นในเขตอำเภอ เลขานุการให้มาจากปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอที่ประธานกรรมการคัดเลือก และมีรายละเอียดคณะกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอำเภอเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และจัดส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้จังหวัดเพื่อแจ้งให้องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดทราบ

ทั้งนี้ให้จังหวัด/อำเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มีนาคม 2549

2. ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แล้วจัดส่งกรอบยุทธศาสตร์ฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของตนเอง พร้อมทั้งแจ้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ โดยในการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ฯ ให้คณะกรรมการฯ เชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัดเพื่อร่วมกันกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ฯ โดยกรอบยุทธศาสตร์ฯ มีรูปแบบคำโครงการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มีนาคม 2549

3. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับกรอบยุทธศาสตร์ฯ แล้วให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2550-2552) ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยมีแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2549

4. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งแผนพัฒนาสามปีให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ (สำหรับแผนพัฒนาสามปีขององค์กรการบริหารส่วนจังหวัด ให้ส่งไปยังคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด)

5. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ พิจารณากลับกรองแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ฯ หรือไม่ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมทั้งจัดทำ “บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล” เสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแผนพัฒนาสามปีจากผู้บริหารท้องถิ่น

6. เมื่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้รับแจ้งผลการพิจารณา กลับกรองฯ พร้อมบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล และแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้พิจารณาให้ความเห็นแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งว่ามีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ฯ หรือไม่ และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำโครงการจากบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ไปพิจารณาเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ (กรณีที่ยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำแผนพัฒนาสามปีเสร็จแล้ว ให้จัดทำเป็นแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม) และพิจารณาว่าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเป็นโครงการที่มีความจำเป็นแต่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และสอดคล้องกับ

กรอบยุทธศาสตร์...

กรอบยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมจัดทำเป็น "บัญชีโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)"

ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแผนพัฒนาสามปี จากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด และแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอทราบ

7. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งความเห็นจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

ทั้งนี้ ให้จังหวัด อำเภอ กำกับติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2550-2552) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นในการเสนอขอขยายเวลา และเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดที่เสนอขอขยายเวลา เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2550-2552) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2550 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชงฤกษ์ คิมฐอำนาจ)

รองปลัดกระทรวง วิชาการฯ

หัวหน้าศูนย์ภารกิจด้านพัฒนาชุมชนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน)

ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น

โทร 0-2241-9000 ต่อ 2122-2124 โทรสาร 0-2243-2230